

เศรษฐกิจหลังสงกรานต์

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

www.tanitsorat.com / facebook.com/tanit.sorat

วันที่ 14 เมษายน 2558

วันนี้เป็นวันที่สองของเทศกาลสงกรานต์ ผู้คนส่วนใหญ่คงกลับไปภูมิลำเนาทั้งไปเยี่ยมครอบครัว และท่องเที่ยว ประเมินว่าน่าจะมีตัวเลขใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท โดยทั้งปริมาณคนและเงินอาจลดลงกับปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เพราะส่วนหนึ่งยังกังวลต่อปัญหาเศรษฐกิจ กิจกรรมหลักวันสงกรานต์ก็ยังคงเป็นการทำบุญ กราบไหว้ผู้ใหญ่ การท่องเที่ยวและการเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน สำหรับคนรุ่นใหม่อาจลืมนึกไปว่าวันมหาสงกรานต์ซึ่งตรงกับวันนี้ (เวลาประมาณ 14.24 น.) เป็นวันปีใหม่ของไทย เป็นการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์สู่ราศีเมษ โดยเทศกาลตรุษไทยจะอยู่ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. ของทุกปี เป็นการเปลี่ยนจุลศักราช (ปีที่ 1377) ซึ่งเป็นศักราชที่สยาม ล้านนาและประเทศเพื่อนบ้านใช้กันมาแต่เดิม

สำหรับปีนี้นางสงกรานต์นามว่า “นางรากษสเทวี” นัยว่าเป็นนางยักษ์กึ่งเทพ ทำทางคงดูเอาเรื่อง เพราะนางรับประทานเนื้อสดและโลหิตเป็นโภชนาหาร ทำนายว่าน้ำฝนจะอุดมสมบูรณ์ดี คือฝนจะตกทั้งฤดูเสมอกัน แต่เกณฑ์ธัญญาหารและผลผลิตคงต้องระมัดระวัง อีกทั้งด้านการค้าขายจะฝืดเคือง ปัญหาบ้านเมืองยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจ ซึ่งที่กล่าวก็เป็นเพียงการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ก็อย่าไปเชื่อเสียทั้งหมด

หากจะโยงเข้าเศรษฐกิจในช่วงหลังสงกรานต์ซึ่งเป็นช่วงไตรมาส 2 ของปี 2558 ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีความเห็นในทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจคงซึ่มยาวไม่ฟื้นง่าย โดยเฉพาะปัจจัยด้านการส่งออก คาดว่าไตรมาส 1 คงจะติดลบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4-5 สำหรับประเทศไทยภาคส่งออกเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม บริการ เกษตร การจ้างงาน และการบริโภคภายในประเทศ หากส่งออกไม่ฟื้นภาคส่วนเหล่านี้ก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้ การแก้ไขเป็นสิ่งที่ทำได้ลำบาก เพราะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกและประเทศผู้ซื้อซึ่งเศรษฐกิจต่างอยู่ในช่วงชะลอตัว

มีคนถามผมว่าในช่วงเวลาอย่างนี้จะให้ภาครัฐช่วยอะไรภาคเอกชนบ้าง “หากตอบแบบไม่เกรงใจกันก็ขอให้ช่วยอยู่เฉยๆ” อย่าไปทำอะไรที่ไปเพิ่มภาระและต้นทุนให้ภาคเอกชน หากจะช่วยกันจริงๆ กรุณากำกับให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกอย่าเล่นแง่ หรือทำตนเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก หรือ

การนำเข้าเพื่อการส่งออก เรื่องอะไรที่ยืดหยุ่นกันได้ก็ขอให้ช่วยอะลุ่มอล่วย แค่นี้ก็ถือว่าช่วยกันได้มากแล้ว สำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล หลายเรื่องเป็นสิ่งที่ดี ก็ขอให้เร่งดำเนินการขับเคลื่อน อีกเรื่องหนึ่งที่เอกชนโง่งงก็คือการที่กระทรวงแรงงานออกมาแจ้งว่ากรรมการค่าจ้างมีมติไม่รับค่าจ้างขั้นต่ำ ในช่วงนี้ ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างมากๆ ในเวลาอย่างนี้คงต้องช่วยกัน เอาช่วงสงกรานต์นี้เที่ยวกันให้สนุก ส่วนเรื่องหาเงินใส่กระเป๋าค่อยมาว่ากันทีหลัง...จริงไหมครับ (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทางเว็บไซต์ www.tanitsorat.com หรือ www.facebook.com/tanit.sorat)

www.tanitsorat.com

ณ วันนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน

0	1	2	2	4	5	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---

เว็บไซต์คลังสมอง รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งพาวเวอร์พอยท์ และ e-Book เช่น รายงานผลกระทบภาคการส่งออกภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รายงานยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ การลงทุนประเทศเพื่อนบ้านฯ รายงานการศึกษาความต้องการภาคเอกชนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ จากแผนพัฒนาระบบขนส่งฯ และหนังสือด้านโลจิสติกส์ต่างๆ

(สนใจเทปบันทึกการสัมภาษณ์ สามารถติดตามได้ที่ www.youtube.com โดยใช้คีย์เวิร์ด ดร.ธนิต โสรัตน์)